



งาน Southern International Trade Expo จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบ ความสำเร็จอย่างสูง สานความสัมพันธ์ทางการค้าอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสุราษฎร์ ธานีและเมืองสุราต รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ดันเศรษฐกิจการ 14 จังหวัดภาคใต้ คึกคัก

- ThaiPR.net 11 ส.ค. 2558

กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เจรจาการค้า**ยางพารา**จับคู่ธุรกิจ มียอดสั่งน้ำยางและผลิตภัณฑ์ยางซื้อตลอดปี มูลค่ากว่า 71,324 ล้านบาท นับเป็นโอกาสทองตลาดยางไทย

นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจาะตลาดเพื่อเพิ่มการส่งออกสินค้าไทยตามนโยบาย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ว่า จากการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อสานความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย - ไทย การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผลักดันการค้า กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเฉพาะผลักดันการส่งออก**ยางพารา**และผลิตภัณฑ์ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงได้จัดงาน“เช้าเทิร์น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เทรด เอ็กโป” (Southern International Trade Expo) ระหว่างวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2558 จ.สุราษฎร์ธานีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าได้สรุปผลการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออก ณ ห้างเซ็นทรัล พลาซ่า มีสินค้าจากประเทศไทย ประกอบด้วยสินค้าอาหาร สุขภาพและความงาม ฮาลาล วัสดุก่อสร้าง และสินค้าจากอินเดียรวม 180 คูหา มีผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า 342 ราย จากประเทศในอาเซียน จีน เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย อิหร่าน เป็นต้น เดินทางมาชมงานและเจรจาธุรกิจมีมูลค่าซื้อขายทันทีระหว่างงานประมาณ 5 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการซื้อขายภายใน 1 ปี ประมาณ 134 ล้านบาท

สำหรับยอดสั่งซื้อตลอดปีทั้งน้ำยางชั้น ยางแท่ง ผลิตภัณฑ์จาก**ยางพารา** มีมูลค่ารวมกว่า 71,324 ล้านบาท แบ่งเป็น กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ มีคำสั่งซื้อสินค้ายางและผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า 33,738 ล้านบาท (970 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) มีผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย 93 ราย และสถาบันเกษตรกร/สหกรณ์ชุมชน 16 แห่ง จับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้า 58 บริษัท จาก 17 ประเทศ แบ่งเป็นกลุ่ม**ยางพารา** (ยางแผ่น ยางแท่ง น้ำยางข้น) มีปริมาณการสั่งซื้อรวม 585,450 ตัน (การเซ็นเอ็มโอยู 18 ฉบับ) คิดเป็นมูลค่ากว่า 32,715 ล้านบาท (940 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)



- 2 -

กำหนดส่งมอบใน 1 ปี โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อจากคู่ค้ารายเดิม และในจำนวนนี้สั่งซื้อจากสถาบันเกษตรกร
ฯ 25,000 ตัน มูลค่า 1,253 ล้านบาท ที่สำคัญเป็นการสั่งซื้อจากคู่ค้ารายใหม่ 17 ราย ปริมาณการสั่งซื้อ
67,890 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3,848 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาง (อะไหล่ยานยนต์ ถุงมือยาง ถุงมือแพทย์ ล้อยาง) มูลค่าการสั่งซื้อรวม 1,023 ล้านบาท
(30 ล้านเหรียญฯ) จากทั้งหมด 12 ราย อาทิ สหรัฐฯ รัสเซีย เบลารุส อังกฤษ ญี่ปุ่น อิหร่าน บราซิล
ผลสำเร็จครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐคุชราตได้
อินเดีย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน)

ด้านนายวิระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากการเข้า
ร่วมงานจับคู่ธุรกิจเจรจาทางการค้า The International Rubber Business Matching กับสถาบันเกษตรกร
ชาวสวนยาง 30 สถาบัน 3 เครือข่ายทั่วประเทศ ภายในงานแสดงสินค้า Southern International Trade
Expo 2015 ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และการยางแห่งประเทศไทยจัดขึ้นร่วมกัน
เป็นครั้งแรกนั้น เป็นการเจรจาธุรกิจกับบริษัทผู้ซื้อยางพาราและผลิตภัณฑ์ 15 บริษัท จาก 8 ประเทศทั่วโลก
ซึ่งแจ้งความจำนงซื้อยางพารากว่า 500,000 ตัน

สำหรับการเจรจาครั้งนี้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมีการตกลงซื้อ-ขาย ทั้งน้ำยางข้น ยางแผ่นรมควันยางคอมปาวด์
และยางก้อน STR 20 ผู้ซื้อจากหลายประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะประเทศจีนมีการตกลงทำ เอ็มโอยูไม่ต่ำ
กว่า 15,000 ตัน/ปีและมีการเซ็นสัญญาซื้อขายยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 และยางแท่ง STR 20 กับบริษัท แกรนด์
เยีย 10,000 ตัน/ปี

นอกจากนี้ ประเทศอินเดียและประเทศทางแถบยุโรปให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งรวมแล้วไม่ต่ำกว่า
150,000 ตัน/ปี นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจค้ายางพาราในประเทศสามารถขยายช่องทางการค้าได้มาก
ขึ้น.



14 สิงหาคม 2558 หน้า 28

เหนือส่งออกยางขายจีน

● อ่อนรัฐตั้งโรงงานแปรรูป

นายสาย อินคำ กรรมการสมาคมยางพารา และสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราครบวงจรภาคเหนือ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน และพะเยา ร่วมกันรวบรวมยางก้อนถ้วยแปรรูปเป็นยางเครปแล้วส่งออกไปยังประเทศจีน เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม เป็นต้นไป โดยส่งออกทางท่าเรือพาณิชย์ เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ได้ส่งออกยางพาราไปแล้วล็อตแรก จำนวน 180 ตัน ส่วนรอบที่สองจะส่งออกไปยังประเทศจีนอีก 180 ตัน ในวันที่ 14 สิงหาคม

โดยทางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางพาราครบวงจรภาคเหนือได้รับโควต้ายางเครปเดือนละ 340 ตัน มีจุดรวบรวมยางอยู่ที่โกดังขององค์การสวนยาง (ออส.) ต.เชียงแรม อ.ภูซาง จ.พะเยา

นายสายกล่าวต่อว่า เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยาง คือโรงงานอัดยางแท่ง หรือ STR 20 ที่จะสามารถนำมาแปรรูปยางพาราให้เป็นยางแท่งสำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ที่จะทำให้สะดวกต่อการขนส่งออกไปจำหน่าย ที่สำคัญคือหากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราแล้วจะ

ทำให้ยางพารามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว แต่ขณะนี้ยังไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราเป็นยางแท่งดังกล่าว ทางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางฯ จึงทำได้เพียงแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครปส่งออกได้ในระดับหนึ่ง เมื่อยางเครปส่งไปถึงจีนแล้วจากนั้นก็จะเป็นยางแท่ง เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนของการผลิตยางรถยนต์ต่อไป

“แม้การส่งออกยางพาราในครั้งนี้นี้ยังไม่ถือว่าช่วยกระตุ้นราคายางให้สูงขึ้น ราคายางคงอยู่ที่กิโลกรัมละ 21-22 บาท แต่ในอนาคตหากมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปยาง คาดหวังว่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราด้วยการแปรรูปส่งออก โดยเฉพาะการร้องขอเชิงนโยบายไปยังรัฐบาลให้สนับสนุนด้วยการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมยางแท่งในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนต่อไป” นายสายกล่าว



14 สิงหาคม 2558 หน้า B 11

ตัดวงจรการเมือง แทรกสินค้าเกษตร

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุสิ่งที่ต้องแก้ไขในเวทีเสวนา “ความผันผวนราคาเกษตร: วาระที่ต้องแก้ไข” คือ การตัดการเมืองออกจากการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร กรณีการขาดทุนอย่างหนักของโครงการรับจำนำข้าว สะท้อนปัญหา ที่ควรยกเลิกตราราคาสินค้าเกษตรปลายทาง เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยให้ราคาสูงขึ้น

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรและสหกรณ์ มองว่า การแก้ไขความผันผวน

ของราคาสินค้าเกษตรได้ คือ การควบคุมต้นทุนการผลิตให้ได้ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าไปอยู่ในระบบการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป็นส่วนหนึ่งของแผนการผลิต การแปรรูป ตามกลไกการตลาด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต่างจากการลดต้นทุนการผลิต

เช่นเดียวกับ นายกนก คติการ อดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ต้องปล่อยสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกลไกตลาด เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรในชั้นปลายและช่วยดึงราคาสินค้าขึ้นต้นเพิ่ม

14 สิงหาคม 2558 หน้า 7

เปิดงาน ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน"

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน
เปิดงาน "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อหลวง
ของแผ่นดิน" นายมีนายสมชาย ชาบุญรงค์กุล
รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และนายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ให้การต้อนรับ ณ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้



14 สิงหาคม 2558 หน้า 7 (1)

เร่งสร้าง 5 เส้นทางขนส่งสินค้า 'อาเซียน-จีน'

สศก. มอง "จีน" ตลาดใหญ่
รองรับการส่งออกสินค้า

สศก. เร่งพัฒนา 5 เส้นทางขนส่งสินค้าเชื่อมอาเซียน-จีน เน้นทุกประเทศพัฒนาความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว พร้อมพัฒนาคุณภาพสินค้า นายคณิต ลิขิตวิทย์วุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่าการได้ศึกษาศักยภาพการค้าและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรไทย-สปป.ลาว - เวียดนาม - กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า จากที่อาเซียนมีศักยภาพสูงมากในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร รวมทั้งยางพารา จึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนที่ต้องการความมั่นคงด้านอาหาร โดยจีนถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าที่สำคัญของอาเซียน ทั้ง 2 ฝ่ายจึงได้พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้า รวม 5 เส้นทางประกอบด้วย

1. เส้นทาง Southern Coastal Corridor บริเวณอ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผ่านท่าเรือสิหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ถึงท่าเรือจันทูตา ของเวียดนาม

2. เส้นทาง Southern Corridor จากอ.อรัญประเทศ

จ.สระแก้ว ผ่านพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ถึงท่าเรือจันทูตา ของเวียดนาม 3. เส้นทาง R9 จากจ.มุกดาหาร ผ่าน สะหวันเขต ลาวาว ประเทศลาว ผ่านวินห์ฮานอย ของเวียดนาม ถึง ผิงเสียง นครกวังโจว ประเทศจีน

4. เส้นทาง AH13 จากอ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่านหลวงพระบาง ประเทศลาว ด่านเตียนเบียนฟู หล่ากาย ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึงนครกวังโจว ประเทศจีน และ 5. เส้นทาง R3A จากอ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึงนครคุนหมิง ประเทศจีน ทั้งนี้ เส้นทาง Southern Coastal Corridor เริ่มจากอ.คลองใหญ่ จ.ตราด เข้าสู่เกาะกงท่าเรือสิหนุวิลล์ กำปงชาม ผ่านพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นครไฮจีมิन्ह ถึง ท่าเรือจันทูตา ประเทศเวียดนาม สามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือสิหนุวิลล์ เป็นท่าเรือส่งออกสินค้าที่สำคัญของกัมพูชา มีศักยภาพ ในการค้าสินค้าประมง, ผลไม้

เส้นทาง Southern Corridor เริ่มจากกรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-ด่านอรัญประเทศ-ด่านปอยเปต-บันเตียเมียนเจย-พระตะบอง-โพธิ์สัตรี-กัมปงชะนัง-พนมเปญ-กันดาล-ไปรงเวง-สวายเรียง-ตำบลบาเวต-ดามมอโคไป-เตนินท์-ไฮจีมิन्ह-ต่งนาย-หุงเต่า การขนส่งสินค้าจาก

ไทยไปเวียดนามตอนใต้ นิยมใช้เส้นทางเรือมากกว่า เป็นเส้นทางที่มีศักยภาพในการส่งออกสินค้าผลไม้ ขณะที่เส้นทางฝั่งชายแดนมอโคไป (กัมพูชา-เวียดนาม) มีศักยภาพในการนำเข้าสินค้าเกษตร เช่น มันสำปะหลัง

สำหรับเส้นทาง R9 เริ่มจากจ.มุกดาหารผ่านสะหวันเขต ลาวาว ประเทศลาว ผ่าน วินห์ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึง ผิงเสียง นครหนานหนิง ประเทศจีน ซึ่งบริเวณชายแดนลาว-เวียดนามได้มีการเริ่มใช้งานแบบ One Stop Service ช่วยให้การผ่านแดนสะดวกขึ้น มีศักยภาพการขนส่งสินค้าไปประเทศจีน (หนานหนิง นครกวังโจว) เช่น ผัก ผลไม้ ยางพารา และน้ำตาล

เส้นทาง AH13 เริ่มจากอ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่านหลวงพระบาง ประเทศลาว ด่านเตียนเบียนฟู หล่ากาย ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึงนครหนานหนิง ประเทศจีน เส้นทางนี้ยังไม่เหมาะสมขนส่งสินค้า เนื่องจากเส้นทางคดเคี้ยวและก่อสร้างไม่เสร็จ

เส้นทาง R3A เริ่มจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย ถึง นครคุนหมิง ประเทศจีน เส้นทางนี้หลังจากที่มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 แล้วช่วยให้การขนส่งระหว่างกันสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องขนถ่ายสินค้าลงเรือ ทำให้



14 สิงหาคม 2558 หน้า 7 (2)

เสียเวลาและสินค้าเกษตรเสียหาย แต่ในการขนส่งสินค้าไทยไปจีน บางส่วนพบว่า มีพ่อค้านำสินค้าไทยขนถ่ายรถบรรทุกเล็กสวมเป็นสินค้าลาว เนื่องจากเสียภาชนะน้อยกว่า โดยเส้นทางนี้มีศักยภาพในการขนส่งผักและผลไม้ เช่น ลำไยทุเรียน มังคุด เงาะ มะพร้าวอ่อน กล้วยหอมกล้วยไข่ จากประเทศไทยและลาว

นายคณิต กล่าวว่า เพื่อให้เส้นทางเหล่านี้มีความสะดวก ในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน ทุกประเทศควรพัฒนาความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพื่อลดต้นทุน พัฒนาสินค้าให้สามารถรักษาคุณภาพได้ดี เกิดความเสียหายน้อยที่สุด โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เน่าเสียง่าย ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดความร่วมมือ หากมีปัญหาควรแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพ และควรเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ต้องพัฒนาบุคลากรด้านต่างๆ ให้ชำนาญในหน้าที่ในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาให้ไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการของภูมิภาค และส่งออกเทคโนโลยีด้านการเกษตรอาเซียนต้องผนึกกำลังในการผลักดันสินค้าอาเซียนสู่ตลาดภูมิภาคและตลาดโลก



14 สิงหาคม 2558 หน้า 14

เมืองจันทน์พลิกวิกฤติสู่แสง ผุดศูนย์ปลูกพืชโกยรายได้

ที่หมู่บ้านทับสงฆ์ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี เมื่อวันก่อน นายอาชวีชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชระยะสั้นสู่ภัยแล้ง โดยมีการนำผักต่าง ๆ อาทิ ผักขมจีน พริกหยวก ผักกวางตุ้งและผักอื่น ๆ ซึ่งเพาะปลูกด้วยระบบน้ำหยดมาเป็นแปลงสาธิตให้เกษตรกรใน อ.สอยดาว ที่สนใจเรียนรู้วิธีการปลูกผักด้วยวิธีการประหยัดน้ำหรือระบบน้ำหยดได้เรียนรู้พร้อมนำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การเลี้ยงคั้งเพื่อเพิ่มรายได้มาสาธิตด้วย

นายอาชวีชัยชาญ เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชระยะสั้นเนื่องจากถึงแม้ อ.สอยดาว จะเป็นพื้นที่ที่ดั่งของป่าต้นน้ำในภาคตะวันออกคือป่าเขาสอยดาว แต่น้ำจากเทือกเขาดังกล่าวไม่ได้ไหลไปทั่วถึงทุกหมู่บ้านใน อ.สอยดาว มีหลายสิบหมู่บ้านประสบปัญหาภัยแล้ง การปลูกพืชระยะยาว เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพดหรือพืชอะไรก็ตามที่ต้องการใช้น้ำมากเป็นไปได้อาก ด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกพืชระยะสั้น ๆ ด้วยวิธีประหยัดน้ำขึ้นมาเหมือนเป็นการเปิดศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดวิธีการทำการเกษตรด้วย

เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ ที่ประหยัดน้ำ และทำได้ทุกครัวเรือน สำหรับการปลูกผัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักขมจีนเป็นพืชที่กำลังได้รับความนิยมบริโภคในเมืองใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพฯ ในแปลงสาธิตการปลูกผักขมจีนนี้ไม่ใช่เพื่อการสาธิตกว่า 2 ดิน หรือกว่า 2,000 กก. มูลค่าสูงถึง กก. ละกว่า 40 บาท เป็นอย่างน้อย สามารถขายได้เงินเกือบ 100,000 บาท เพียงระยะเวลาไม่เกิน 8 เดือน ไม่นับรวมผักชนิดที่ปลูกด้วยระบบน้ำหยด ทำปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นมาใช้บำรุงผักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ปรากฏว่า มีต้นทุ่นดำ ประหยัดน้ำขายได้เงินนับแสนบาทในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงกว่า 3-4 เดือนในการปลูกผักแต่ละครั้งจึงเป็นเรื่องต้องเร่งส่งเสริมเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้ง ปัญหาเรื่องการใช้น้ำทำการเกษตรด้วย

อีกด้านหนึ่ง นายนิพนธ์ เล่าห์กิติกุล รองประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง จ.จันทบุรี จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้สวนยางทั่ว จ.จันทบุรี ได้เริ่มการเปิดน้ำยางหรือกรีดยางมากกว่า 2 เดือนแล้ว โดยมีปริมาณยางพาราทั้ง ยางก้อนและยางแผ่นออกสู่ตลาดไม่มากแต่ ปรากฏว่า ราคาของพาราทั้งยางแผ่น ยางก้อน และน้ำยางยังคงตกต่ำต่อไปเป็นปีที่ 5 หรือ

ตกต่ำมาตั้งแต่ปี 2553 ล่าสุดราคาขางก้อนซื้อ ขยกันที่ กก. ละ 24 บาท ขางแผ่น กก. ละ 53 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่มีแทนแตกต่างไปจากตลอดระยะเวลา 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกันนี้หรือเป็น ราคาที่ยังไม่มีการปรับให้สูงขึ้นแต่อย่างใด

ขณะเดียวกัน การสั่งซื้อขางแผ่นจาก จีนซึ่งเป็นผู้ซื้อขางจากไทยรายใหญ่ที่สุดที่สั่งซื้อ มายังผู้ส่งขางขางพาราต่าง ๆ ใน จ.จันทบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกก็ยังมีปริมาณ การสั่งซื้อไม่มากเช่นเดียวกัน เนื่องจากจีนที่ซื้อ ขางพาราจากไทยส่งขายไปยังยุโรปและอเมริกา ประสบปัญหาเรื่องกำแพงภาษีโดยยุโรปและ อเมริกาตั้งภาษีนำเข้าขางพาราไว้สูงมาก เมื่อ ขางพาราขายได้ยากในตลาดยุโรปและอเมริกา จีนจึงสั่งซื้อขางจากไทยไม่มาก ที่สุดจึงทำให้ ราคาขางพาราในปีนี้มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น เหมือนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ล่าสุด ใน จ.จันทบุรี มีชาวสวนยางพาราบางส่วนที่ทำอาชีพเพิ่มหลาย รุ่นได้เลิกอาชีพทำสวนยางพาราไปโดยปริยาย แล้ว โดยหันไปขายสวนยางพาราเล็กทำอาชีพ เกษตรกรรมไปเลยและหันไปเพาะปลูกพืช ชนิดอื่นแทน เนื่องจากเป็นช่วงขางพาราคต่ำ ที่สุดแล้ว.



14 สิงหาคม 2558 หน้า 23

ราคายาง				
ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2558 หน่วย : บาท/กก.				
ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	กันยายน 2558		ตุลาคม 2558	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
ยางแผ่นรมควัน				
ชั้น 1	55.80	55.55	56.00	55.75
ชั้น 2	55.20	54.95	55.40	55.15
ชั้น 3	54.65	54.40	54.85	54.60
ชั้น 4	54.35	54.10	54.55	54.30
ชั้น 5	53.90	53.65	54.10	53.85
ยางแท่ง				
STR5L	54.50	54.25	54.70	54.45
STR20	49.05	48.80	49.25	49.00
น้ำยางชั้น 60%	36.55	36.30	36.75	36.50
(High Ammonia 60%)				
ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง				

14 สิงหาคม 2558 หน้า 10

คืบหน้า อยากเล่า

การเมือง...*เรื่อง เบาๆ

จะทันสมัย

ทายเสียบไปสักพัก กลับมามีความเคลื่อนไหวอีกครั้ง สำหรับ “แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง” หลังจากวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ นัดประชุมถวาทะหลายเรื่องกันที่สหกรณ์การเกษตรท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.สุราษฎร์ธานี

แนวหน้าอย่าง “สุนทร รักษ์รงค์” ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพ ออกมาเปิดเผยผลการประชุมที่น่าสนใจหลายอย่าง โดยเฉพาะนโยบายทวงคืนผืนป่าด้วยการโค่นยางพาราของรัฐบาล

“สุนทร” ระบุ จะขับเคลื่อนโดยใช้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบที่รวมตัวกันจัดการตนเองเป็นตัวตั้ง ผลักดันและเสนอให้มีคณะกรรมการถาวรระดับชาติและระดับจังหวัดที่มีเกษตรกรชาวสวนยางผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วม เพื่อดำเนินการตามนโยบายนี้ให้เป็นไปตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557

นอกจากนี้ ยังเปิดเผยว่า ตัวเองได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมให้เป็นตัวแทนชาวสวนยางชายขอบเพื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไฮไลต์สำคัญของผลการประชุมเมื่อวันพุธ น่าจะอยู่ตรงที่ “สุนทร” เมาท์มอยให้ฟังว่า “ที่ประชุมยังมีมติสนับสนุนให้นายอำนาจ ปะติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป”

ซึ่งไม่ใช่ความเห็นส่วนตัว แต่เป็นมติกันเลย งานนี้ทำเอาฮือฮา เพราะกระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงหนึ่งที่มีข่าวลือหนาหูว่า จะถูกเซตทีมใหม่ในการปรับ ครม.

ไม่รู้งานนี้ แนวร่วมกู้ชีพฯ ออกมาส่งเสียงช่วย “ลุงอำนาจ” ซ้ำไปหรือเปล่า เพราะวันก่อน “ลุงตุ๋” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพิ่งจะออกมาแหยมหยกๆ ว่า ปรับเสร็จแล้ว!



สุนทร รักษ์รงค์

น.เกษ

'แผนยางปฐนามฟุตซอล' ทางออกชาวสวนยาง แปรรูปเพิ่มรายได้ (14/08/2558)

เปลี่ยนสนามหญ้าเทียมเป็น 'แผนยางปฐนามฟุตซอล' กันไหม? เพราะนอกจากคุณภาพจะดีกว่าแล้ว ยังช่วยครอบครัวชาวสวนยางให้อยู่รอด หลังจากนำมาแปรรูปเป็นแผ่นพื้นสามารถเพิ่มมูลค่าได้หลายเท่าตัว รวมถึงยังประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่น กับไอเดี่ยของชุมชนสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ช่วยแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

เป็นที่รู้กันว่าปัญหาราคายางตกต่ำ เป็นสิ่งที่ชาวสวนยางต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ชาวสวนหลายรายต้องดิ้นรนด้วยตัวเอง และขอความช่วยเหลือจากภาครัฐฯ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จากนโยบายส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น โดย 'นายชำนาญ เมฆตรง' ประธานชุมชนสหกรณ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ก็เป็นอีกหนึ่งชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการกับทางภาครัฐฯ หวังหาทางออกปัญหาราคายางตกต่ำ

'แผนยางปฐนามฟุตซอล' ของชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสดุล เกิดจากการรวบรวมผลผลิตจากสหกรณ์ยางพาราทั้ง 16 สหกรณ์ เพื่อลดปัญหายางพาราดิบล้นตลาด เบื้องต้นนำยางพารามาอัดก้อนแล้วส่งขายต่างประเทศ แต่เมื่อ มีนโยบายจากภาครัฐฯ ให้ซ่อมแซม และจัดทำสนามฟุตซอลในทุกภาคส่วน จึงเกิดแนวคิดนำยางพารามาแปรรูปเป็นแผ่นยางพื้นสนามฟุตซอลเพื่อเพิ่มมูลค่า

แม้ขณะนี้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ออเดอร์ก็มีเข้ามาบ้าง ทำให้กำลังการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ที่ผลิตได้เพียงวันละ 50 ตารางเมตรเท่านั้น จึงได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เข้ามาดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มแรก โดยให้การสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบการผลิต เครื่องโม และเครื่องอัดยาง เพื่อรองรับยอดการสั่งซื้อในอนาคต สำหรับคุณสมบัติ ของ 'แผนยางปฐนามฟุตซอล' คือ มีความยืดหยุ่นสูง แข็งแรง ปลอดภัย ลูกบอลเด้งพื้น และราคาไม่สูงจนเกินไปนัก หากเทียบกับสนามหญ้าเทียม โดยแผนยางปฐนามฟุตซอล ตกตารางเมตรละ 1,500-1,700 บาท ขณะที่พื้นหญ้าเทียม ตารางเมตรละ 1,800 บาท ปัจจุบันมีตลาดรองรับจากภาครัฐฯ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ในทุกวิทยาเขต จำนวน 7 สนาม ส่วนครอบครัว (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) มีออเดอร์สั่งผลิตอีก 50 สนาม

"ผมคิดว่าการนำยางพารามาแปรรูปเป็น แผ่นพื้นสนามฟุตซอล ยังมีโอกาสเติบโตในตลาดได้อีกมาก ทั้งจากออเดอร์ของหน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ยังมีความต้องการสูง ซึ่งแผ่นพื้นยางนี้ไม่เพียงแต่นำไปทำสนามฟุตซอลได้เท่านั้น แต่ยังสามารถขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล โรงเรียนนำไปทำสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มผู้สูงอายุ หรืออื่นๆ ได้อีกมาก นอกจากนี้ทางกลุ่มฯ ยังได้แปรรูปเป็นไม้ปาดยาง ที่ทำจากยางพาราขายในราคาตัวละ 8 บาท สามารถเพิ่มมูลค่าน้ำยางดิบจากราคาเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่ กิโลกรัมละ 47 บาทได้หลายเท่าตัว"

ด้าน ดร.อดิทัต วะสีนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า ประเทศไทยผลิตยางพารามากเป็นอันดับ 1 ของโลกผลิตยางได้เฉลี่ย 4.2 ล้านตัน/ปี โดยร้อยละ 87 นำมาแปรรูปขึ้นต้นเพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ มีมูลค่า 2 แสนล้านบาท ขณะที่ร้อยละ 13 แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีมูลค่า 2 แสนล้านบาทเช่นกัน

"วิกฤตราคายางตกต่ำ ทำให้ชาวสวนยางได้ตระหนักรู้ว่าต้องปรับตัว โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้สนับสนุนให้นักวิชาการเข้าร่วม ซึ่งตอนนี้ที่จังหวัดสดุลมีการก่อสร้างโรงงานแปรรูปทำผลิตภัณฑ์พื้นสนามฟุตซอลได้แล้ว ผมมองว่าตลาดนี้มีอนาคต เพราะเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างสนามหญ้าเทียมถือว่าแข่งขันได้ ขณะที่อนาคตก็สามารถขยายตลาดไปปูพื้นโรงพยาบาล หรือสนามเด็กเล่นก็ได้"

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่หยุดนิ่งแม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไป แต่เลือกพึ่งหน่วยงานรัฐฯ พัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอดเพิ่มมูลค่าสร้างทางออกที่ยั่งยืน

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 14 สิงหาคม 2558)

อุตสาหกรรมต้น 7 ยุทธศาสตร์ ยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ AEC (13/08/2558)

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2559 ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะรวมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อย่างเต็มตัว ถือเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อวงการอุตสาหกรรมไทย ในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกไปขายในตลาดอาเซียน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีกำลังซื้อมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะมีจำนวนประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 10 ประเทศสมาชิก รวมกันสูงถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 62 ล้านล้านบาท

ดังนั้น เพื่อยกศักยภาพและขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในการก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียนและเวทีโลก กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้เดินทางผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์สำคัญ อันสะท้อนมาจากรางวัลอุตสาหกรรม 7 ประเภท ที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีระบบบริหารจัดการผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการไทย ไม่ให้หยุดหยุดนิ่งในการพัฒนา ประกอบไปด้วย

1.ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิต โดยการเน้นปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมต้นทุนการผลิต ลดการสูญเสียในทุกรูปแบบ โดยผนวกเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง

2.ยุทธศาสตร์การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดนโยบายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงทั้งกระบวนการบริหารจัดการและการผลิต ซึ่งการใส่ใจผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงช่วยสร้างความมั่นคงและการยอมรับจากนานาชาติเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันยังทำให้สถานประกอบการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมรอบข้างได้อย่างยั่งยืน

- 2 -

3. ยุทธศาสตร์การบริหารความปลอดภัยโดยการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพราะความปลอดภัยในการปฏิบัติงานนั้น ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน เมื่อการทำงานมีระบบจัดการอันตรายที่ดีและมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมจะทำให้ผลผลิตการทำงานดีขึ้นตามไปด้วย

4. ยุทธศาสตร์การบริหารงานคุณภาพ โดยการจัดการระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ การที่สถานประกอบการใดจะสามารถบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานทุกคน ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ

5. ยุทธศาสตร์การจัดการพลังงานโดยการตั้งเป้าหมายในการใช้พลังงานทุกประเภทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปริมาณการใช้พลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการวางนโยบายลดใช้พลังงานอย่างจริงจังนั้น ไม่เพียงส่งผลดีต่อการลดอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลงอีกด้วย

6. ยุทธศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ โดยการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนเวลา และต้นทุนค่าเสียโอกาส ซึ่งหากผู้ประกอบการมีระบบขนส่งสินค้าที่ดี นอกจากจะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ยังช่วยสร้างโอกาสในการขายสินค้าได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมโดยการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในทุกๆ ด้าน ทั้งการวิเคราะห์ตลาดความต้องการของผู้บริโภค การบริหารจัดการการผลิต และช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่าย เพื่อช่วยให้กิจการ SMEs ซึ่งถือเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ เพราะมีสัดส่วนทั่วประเทศมากกว่า ร้อยละ 95 สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

- 3 -

ทั้งนี้ เชื่อว่าหากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย สามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการผลิตสินค้าเข้าไปตีตลาดอาเซียนได้เป็นผลสำเร็จ ในภาพรวมไม่เพียงสามารถยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันได้ทัดเทียมกับนานาชาติเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันยังถือเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดร.อรรชกา กล่าว

สรุป

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ได้ที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือเข้าไปที่ www.dip.go.th หรือ www.facebook.com/dip.pr ขณะเดียวกันกระทรวงอุตสาหกรรม จะจัดพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2558 ในวันที่ 23 ก.ย. 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (วันที่ 13 สิงหาคม 2558)



สศท.12 ร่วมตรวจสอบข้อมูลยางพารา กำแพงเพชร-อุทัยธานี แจง สถานการณ์การผลิตปี 58 (13/08/2558)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพารา ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลประมาณการผลิตยางพาราในจังหวัดกำแพงเพชร และ อุทัยธานี พร้อมแจ้งข้อมูลสถานการณ์การผลิตทั้ง 2 จังหวัด ในฤดูกาลผลิตปี 2558

นายโมสิต วิโรจน์เพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงข้อมูลประมาณการผลิตยางพารา ฤดูกาลผลิต 2558 โดย สศท.12 ได้ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราอย่างเป็นระบบครบวงจร ระดับจังหวัด ของจังหวัดกำแพงเพชร และอุทัยธานี ดำเนินการพิจารณาสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการให้น้ำยางของต้นยางพารา ปริมาณเนื้อที่กรีดยางที่คาดว่าจะกรีดยาง ปี 2558 ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาสินค้ายางพาราฯ ได้พิจารณาประมาณการยางพารา ปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2558) พบว่า จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ยืนต้นประมาณ 40,846 ไร่ ผลผลิตรวม 38,914 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 188 กก. แหล่งปลูกยางพาราของจังหวัดกำแพงเพชรที่สำคัญ ได้แก่ อ.เมืองกำแพงเพชร อ.คลองลาน และ อ.ปางศิลาทอง เนื้อที่กรีดยางทั้งจังหวัดเท่ากับร้อยละ 50 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด รวมเนื้อที่ยืนต้นเท่ากับร้อยละ 70 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่ยืนต้นประมาณ 30,516 ไร่ ผลผลิตรวม 3,735 ตัน ผลผลิตต่อไร่ 186 กก. แหล่งปลูกยางพาราของจังหวัดอุทัยธานีที่สำคัญ 3 ลำดับแรก ได้แก่ อ.บ้านไร่ อ.ลานสัก และ อ.ห้วยคต รวมเนื้อที่ยืนต้นเท่ากับร้อยละ 84 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด เนื้อที่กรีดยางทั้งจังหวัดเท่ากับร้อยละ 66 ของเนื้อที่ยืนต้นทั้งหมด

ที่มา www.ryt9.com ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2558



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการประชุมความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืชระหว่างไทย-เวียดนาม - ThaiPR.net 13 ส.ค. 2558

กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการ
หารือความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม ณ โรงแรมปรีณิพาเลซ มหานคร ว่า กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทย-เวียดนามขึ้น ระหว่างวันที่ 6 –
8 สิงหาคม 2558 โดยมีประเด็นในการหารือ ได้แก่ ด้านพืช การระงับการออกใบอนุญาตนำเข้า
ชั่วคราวของผลไม้ 4 ชนิดจากไทย และการพิจารณาอนุญาตนำเข้าลิ้นจี่ มะม่วง และลำไยของ
เวียดนาม ด้านปศุสัตว์ การขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและส่งออกสินค้าไก่แปรรูปไทยของเวียดนาม และ
การนำเสนอโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานด้านปศุสัตว์ของเวียดนาม และการส่งออก
เนื้อนกอกระจอกเทศแช่แข็งของเวียดนามมายังประเทศไทย ด้านประมง การจัดทำความเท่า
เทียมของระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกรมประมงไทย และกรมประมง
คุณภาพการเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งชาติเวียดนาม

นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือในเรื่องการแลกเปลี่ยนกฎระเบียบและมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชที่สำคัญของไทย-เวียดนาม และกลไกในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ภายใต้อันที่ความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

ทั้งนี้ สำหรับการค้าระหว่างไทย-เวียดนาม ในปี 2558 ระหว่างเดือน ม.ค. – มิ.ย. ประเทศไทยมี
ดุลการค้าสินค้าเกษตร จำนวน 5,771 ล้านบาท แบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 14,277.90 ล้านบาท
มูลค่าการนำเข้า 8,507 ล้านบาท โดยมีสินค้าที่ส่งออกไป 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ผลไม้สดแช่เย็น
แช่แข็งและแห้ง 2) กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 3) ข้าวโพด 4) ปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง และ 5) **ยางพารา**



ภาพข่าว: กระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมผู้ประกอบการ พัฒนาขีดความสามารถ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

- ThaiPR.net 11 ส.ค. 2558



กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--คอร์แอนด์พีค

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายธวัช ผลความดี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) ประจำปี
2558 ในสองพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง โดยมีผู้ประกอบการไม้ยางพารา
กิจการผลิตเครื่องแกง เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส กิจการไม้ยางพาราแปรรูป กิจการยางแผ่น
รมควัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการแข่งขัน ทั้งด้านการบริหาร
จัดการ การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้



กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปราม พร้อมเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการ **ยางพารา** แผน AO และฟื้นฟูพื้นที่เขาหัวโล้นตามนโยบาย ทส.

- ThaiPR.net 11 ส.ค. 2558

กรุงเทพฯ--11 ส.ค.--กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารสหกรณ์กรมป่าไม้ อธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม นี้

นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการตามแผน ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหาเพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามประสบความสำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชำนาญมากยิ่งขึ้น

สำหรับแผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่า (AO) จากข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกพื้นที่ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงได้กำหนดพื้นที่ตามข้อสั่งการ โดยระบุพื้นที่ปฏิบัติการ แต่ละแปลงตามสภาพของปัญหา โดยมีเป้าหมาย ๖๘,๓๔๔,๒๔๗ ไร่ สำหรับแผนปฏิบัติการเพื่อบังคับใช้กฎหมายต่อพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกปลูก **ยางพารา** ตามนโยบายของรัฐบาล กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีเป้าหมายดำเนินการ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ เน้นพื้นที่นอกแปลง พิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ และต้องไม่มี



- 2 -

พื้นที่ทับซ้อนกับเอกสารสิทธิ์อื่นๆ โดยให้ดำเนินการในแปลงที่เป็นของนายทุน หรือผู้มีอิทธิพล เป็นอันดับแรก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับราษฎรผู้ยากไร้ตามนโยบายคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๗ โดยก่อนดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ครอบครองที่ดินปลูกยางพาราให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลจนแน่ใจว่าไม่มีการต่อต้าน และแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมเป็นสภากีฬายานลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง สำหรับการจัดการป่าเสื่อมสภาพในพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันในพื้นที่ ๑๓ จังหวัดภาคเหนือ ไม่น้อยกว่า ๘.๖ ล้านไร่ พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวไทยบนพื้นที่สูงควบคู่ไปด้วย โดยสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป